

MSB hợp tác với FinFan đẩy mạnh dịch vụ nhận kiều hối

08:09 31/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Việc ký kết giữa hai bên mang đến giải pháp thanh toán toàn diện cho cá nhân và doanh nghiệp, thúc đẩy xu hướng toàn cầu hóa trong lĩnh vực tài chính.

Thông qua biên bản ghi nhớ, MSB và FinFan sẽ cung cấp các giải pháp thanh toán, hạ tầng thanh toán và các sản phẩm, dịch vụ khác cho đối tác và (hoặc) khách hàng; đồng thời giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ số của mỗi bên tới khách hàng của đối tác có nhu cầu sử dụng.

Hai bên cam kết đồng hành hợp tác trong việc cung cấp kênh thanh toán và giải pháp toàn diện cho dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ, hỗ trợ cho các đối tác là các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước nhằm đẩy mạnh hoạt động thương mại và giao dịch ngoại tệ giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.



MSB hợp tác với FinFan đẩy mạnh dịch vụ nhận kiều hối.

MSB và FinFan tiếp tục đẩy mạnh và phát triển các giải pháp tiền tệ linh hoạt, đa kênh, áp dụng công nghệ và tài chính tiên tiến. Đặc biệt, với sự am hiểu sâu sắc về thị trường thanh toán quốc tế và bề dày kinh nghiệm triển khai sản phẩm, dịch vụ tài chính, MSB và FinFan cùng nhau cam kết xây dựng và kiện toàn các luồng thanh toán xuyên biên giới (từ nước ngoài vào Việt Nam), là nền tảng vững chắc cho cá nhân và doanh nghiệp mở rộng và phát triển hoạt động thương mại và tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam.

Liên tục đẩy mạnh và phát triển các giải pháp tiền tệ linh hoạt, đa kênh, áp dụng công nghệ và tài chính tiên tiến, MSB và FinFan xây dựng mối quan hệ hợp tác vững chắc, đạt nhiều thành tựu thông qua các dịch vụ như tài khoản đặc biệt, giao dịch ngoại tệ và API kết nối chi hệ tự động.

Phát biểu tại sự kiện, MSB đánh giá cao vị thế của FinFan trong việc cung cấp các giải pháp thanh toán quốc tế từ nước ngoài về Việt Nam cho các cá nhân và doanh nghiệp. Với giá trị giao dịch lên tới hàng trăm triệu đô la mỗi năm, MSB tin tưởng với nền tảng công nghệ hiện đại và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, hai bên sẽ tiến xa hơn nữa trong việc cung cấp các giải pháp thanh toán xuyên biên giới, đặc biệt phát triển mạnh mẽ dịch vụ nhận kiều hối đến đông đảo người dân Việt Nam.

Trên cơ sở bề dày kinh nghiệm triển khai sản phẩm, dịch vụ tài chính, việc hợp tác giữa MSB và các đối tác thương mại điện tử không chỉ gia tăng cơ hội mở rộng kinh doanh mà còn giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các giải pháp tài chính thuận ích, đồng hành vươn tầm bền vững.

Thành lập năm 1991, MSB có hơn 260 chi nhánh trên toàn quốc, hợp tác với trên 500 ngân hàng tại 60 quốc gia. Ngân hàng này phục vụ 5,4 triệu khách hàng cá nhân cùng gần 100.000 khách hàng doanh nghiệp.

FinFan là công ty dịch vụ tài chính nhúng xuyên biên giới, tập trung vào chi trả hàng loạt, thu hộ, xử lý thẻ, IBAN cùng các phương thức thanh toán kỹ thuật số. FinFan tích hợp với nhiều tổ chức chuyển tiền và nền tảng fintech hàng đầu thế giới như MoneyGram, Thunes, Qiwi, Wings...

Thông tin về các giải pháp cho doanh nghiệp, vui lòng xem tại đây hoặc liên hệ hotline 18006260.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/msb-hop-tac-voi-finfan-day-manh-dich-vu-nhan-kiieu-hoi>